

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๐ (๗/๒๕๕๙)

วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิธิ รัชกุลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม		
๑.๑	การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	รับทราบ
๑.๒	ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่	รับทราบและร่วมแสดงความยินดี
๑.๓	กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจำนวน ๒๕ ท่าน และลาประชุม จำนวน ๕ ท่าน	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๙ วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙	รับรองรายงานการประชุมหลังจากแก้ไขตามที่ที่ประชุมเสนอแล้ว
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๙ วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ “วาระลับ” (เรื่องพิจารณาทุกท้วง วาระ ๖.๑)	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย		
๓.๑	<p>คำปรารภของนายกสภามหาวิทยาลัย</p> <p>นายกสภามหาวิทยาลัยได้นำเสนอข้อคิดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรเชื่อมั่นและยึดมั่นในจิตอาสาสมัครและสาธารณกุศลที่จะเข้าช่วยมหาวิทยาลัย การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสภาฯ ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งของการที่ได้รับใช้สังคม สิ่งที่กรรมการสภาฯ ได้รับคือ ความเชื่อมั่นจากสาธารณะทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย จึงควรช่วยทำให้เกิดเพื่อเป็นศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย</p> <p>๒. สิ่งที่กรรมการสภาฯ พึงปฏิบัติให้ได้ คือ (๑) ความรับผิดชอบในหน้าที่ (๒) พันธะพิเศษ และ (๓) ความคาดหวังจากหลาย ๆ ฝ่าย</p> <p>๓. ความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย ๑๒ ประการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กำหนดพันธกิจและเป้าประสงค์ และกำหนดทิศทางเพื่อเดินไปสู่เป้าประสงค์นั้น ๒) การสรรหาอธิการบดี ๓) สนับสนุนงานของอธิการบดี ๔) ติดตามและกำกับการปฏิบัติงานของอธิการบดี ๕) ประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ๖) ยินยัดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๗) ทบทวนหลักสูตรและโครงการบริการสังคม ๘) ประกันความพอเพียงของทรัพยากรกับการบริหารและการปฏิบัติงาน ๙) ประกันการบริหารจัดการที่ดี ๑๐) ยึดมั่นในความมีอิสระของมหาวิทยาลัย ๑๑) เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชน และเชื่อมโยงชุมชนสู่มหาวิทยาลัย ๑๒) บางครั้งทำหน้าที่เป็นศาลอุทธรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความขัดแย้ง <p>๔. หน้าที่ของกรรมการสภาฯ ได้แก่ (๑) ออกความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจ และตั้งใจฟังเหตุผลของบุคคลอื่น (๒) เมื่อมีมติแล้วต้องสนับสนุนมตินั้นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมตินั้น และ (๓) ช่วยเผยแพร่ผลงานและเกียรติคุณของสถาบัน</p>	รับทราบ
๓.๒	<p>รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ ๕</p> <p>อธิการบดี รายงานความคืบหน้าของงานดำเนินงานในมหาวิทยาลัยตอนนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง Thailand 4.0 และ Entrepreneurial University ดังนี้</p> <p>มหาวิทยาลัยจะช่วยกันปรับเปลี่ยนประเทศไทย ไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการค้นหา New Engines of Growth ชุดใหม่ ที่จะสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่ ๒๑ จึงต้องร่วมกันระดมความคิดและผนึกกำลังเพื่อจะสร้าง ๕ กลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย และจะต้องสร้าง “Center of Excellence” สร้าง Research Institution, Lab Facility โดยอาจารย์ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยของไทย และมหาวิทยาลัยระดับโลก</p> <p>Thailand 4.0 เป็น “Value-based Economy” ที่สร้างความมั่งคั่งผ่าน Science & Technology และ Culture & Creativity เพื่อให้ได้สินค้าที่เป็นนวัตกรรม ดังนั้น จึงต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์การวิจัย คือ ๑) เน้นการวิจัยที่เป็น Demand-Side Research ไม่ใช่ Supply-Side Research ๒) เน้น Co-Creation & Collaboration ในทุกภาคส่วน และ ๓) เน้นการผลิตสินค้า บริการ และนวัตกรรมเพื่อป้อนตลาดโลก โดยมี ๓ ตัวขับเคลื่อน คือ Creativity, Technology และ Business เพื่อสร้าง New Growth Engines และ New Startups ให้เกิดขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าว โดยจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งได้ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหิดลในการดำเนินการจัดตั้ง Bio Law and Bioeconomy service และพัฒนา/ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย และ Startup company “Finest Med Design” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วย Product “Alertz” โดยจะใช้พื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ (สำนักคอมพิวเตอร์เดิม) เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และคนภายนอกได้มาหารือและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อทำเป็นต้นแบบ รวมทั้งการใช้สถานที่ที่ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรม ได้เข้ามามีบทบาท</p>	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๓.๒ (ต่อ)	มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีกองทุนวิจัย ให้เงินเริ่มต้นการวิจัยที่จะไปเริ่มโครงการต่าง ๆ กับภาคเอกชน และได้ตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการสรรค์สร้างนวัตกรรมทั้งหลายให้ออกมาเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งมีโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานวิจัยและพัฒนา ร่วมกับองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย (Talent Mobility) นอกจากนี้ จะได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial University ขึ้น ในวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙	
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๔.๑	แต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเติม อธิการบดีเสนอแต่งตั้งอาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัยมัจฉรินทร์ พนักงานวิทยาลัยนานาชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ” เป็น “รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน”	อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัยมัจฉรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีการคลังและสารสนเทศ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน
๔.๒	แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้ดำเนินการสรรหาคณบดีคนใหม่แทนรองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวโรดม ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีฯ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอชื่อรองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คนต่อไป	อนุมัติเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี
๔.๓	ขออนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดทำรูปเล่มหลักสูตรเสนอคณะกรรมการพิจารณาถ่วงดุลของหลักสูตรและเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป	อนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
๔.๔	ขออนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรรมยั่งยืนบนความหลากหลายทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ขอเสนออนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรรมยั่งยืนบนความหลากหลายทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดทำรูปเล่มหลักสูตรเสนอคณะกรรมการพิจารณาถ่วงดุลของหลักสูตรและเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป	อนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรรมยั่งยืนบนความหลากหลายทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๕	แต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แทนศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการอีกวาระหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง		
๕.๑	เรื่องเชิงกฎหมาย / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	
๕.๑.๑	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. มหาวิทยาลัยเสนอแก้ไขคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ว่าต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา และ/หรือมีใบประกอบอาชีพผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก โดยให้ใช้บังคับเป็นเวลาสองปีนับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป	ไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับฯ แต่มีมติให้ยกเว้นการบังคับใช้เรื่องคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตามที่กำหนดในข้อ ๒๒ ของข้อบังคับฯ
๕.๑.๒	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. มหาวิทยาลัยเสนอแก้ไขคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) และพนักงานวิทยาลัยสามารถดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีได้	เห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๕.๒	การประเมินส่วนงานและบทบาทโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมหารือ และจัดทำ (ร่าง)ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference, TOR) การจัดจ้างผู้ประเมินภายนอกเพื่อประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยวิธีพิเศษ และการเชิญบริษัทผู้รับจ้าง ๔ บริษัท ร่วมเสนองาน ตามที่เสนอ	๑. เห็นชอบกรอบวิธีการดำเนินการตาม(ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference, TOR) การจัดจ้างผู้ประเมินภายนอกเพื่อประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยวิธีพิเศษ และการเชิญบริษัทผู้รับจ้าง ๔ บริษัท ร่วมเสนองาน ตามที่เสนอ ๒. เห็นควรให้คณะกรรมการประเมินส่วนงานชุดเดิมดำเนินการ โดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่ลงนามในสัญญา

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกทั้ง		
๖.๑	ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้พิจารณาถ้อยแถลงของคณบดีและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๒ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๘ ราย (วิธีปกติ จำนวน ๗ ราย และวิธีพิเศษ จำนวน ๑ ราย) ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย ตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จำนวน ๑ ราย และยังไม่แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย	อนุมัติ
๖.๒	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเชิดชวีติยา มหาวิทยาลัยเสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เชิดชวีติยา แทนชุดเดิมที่จะครบวาระการดำเนินงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีวาระการดำเนินงาน ๒ ปี	เห็นชอบ
๖.๓	ขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้แทนส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจัดหาประโยชน์ จากเงินรายได้และการลงทุน อธิการบดีเสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งศาสตราจารย์ พญ.เยาวลักษณ์ สุขชนะ คณะบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน ประเภทผู้แทนส่วนงาน นอกจากนี้ อธิการบดีเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากรรมการจากผู้แทนกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๒ ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	๑. เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ พญ.เยาวลักษณ์ สุขชนะ คณะบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นกรรมการจากผู้แทนส่วนงาน ๒. เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.โชค บุลกุล และดร.สมศักดิ์ ลิ่วสวัสดิ์ตระกูล เป็นกรรมการจากกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖.๔	แต่งตั้งกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ อธิการบดีเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิที่สังกัดและมีได้สังกัดมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ และคณะบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ	เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ตามที่อธิการบดีเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๖.๕	ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี โดยยุบเลิกโครงสร้างศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ ให้เป็นงานภายใต้งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กอภกิจกรรนักศึกษา และให้มีการจัดทำเครือข่ายการสนับสนุนนักศึกษาพิการขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยให้มีการเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในทุกส่วนงาน	อนุมัติ
๖.๖	คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๗	คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๘	คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๙	คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยานับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๑๐	คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นับปี พ.ศ. ๒๕๕๖	อนุมัติ
๖.๑๑	วิทยาลัยราชสุดาขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓	อนุมัติ
๖.๑๒	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๑๓	ขออนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๒,๔๑๑ ราย แยกเป็นปริญญาเอก ๔๑ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๔๓๘ ราย ปริญญาโท ๕๓๒ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒๓ ราย และปริญญาตรี ๑,๓๗๗ ราย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตตั้งแต่วันที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา และขออนุมัติแก้ไขการได้รับปริญญาเกียรติคุณของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีลำดับที่ ๒ จากเดิม ไม่ได้รับเกียรติคุณ แก้ไขเป็น เกียรติคุณอันดับ ๒ และบัณฑิตวิทยาลัย ขอแก้ไขวันที่สำเร็จการศึกษาของ นางสาวจามจรี มัลลย์วิจิตร จากเดิม ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แก้ไขเป็น ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔	อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๔๑๑ ราย และอนุมัติแก้ไขข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ลำดับที่ ๒ และการแก้ไขวันที่สำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
๗.๑	<p>การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย ดังนี้</p> <p>๑. รองศาสตราจารย์ธนวรรณ กุมมาลือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๒. รองศาสตราจารย์บรรยง ภักดีกิจเจริญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ๓. รองศาสตราจารย์ น.ท.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี</p>	รับทราบ
๗.๒	<p>ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญคุณภุชฌิมมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๕๔ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการพระราชทานเหรียญคุณภุชฌิมมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๕๔ ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาแล้ว จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้</p> <p>๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จิระแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์ ๒. ศาสตราจารย์ ดร.พิไลพันธ์ พุฒวัฒน์ สาขาวิทยาศาสตร์ ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนพ.กำแหง จาตุรจินดา สาขาแพทยศาสตร์</p>	รับทราบ
๗.๓	<p>เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภา ที่ ๑๖/๒๕๕๙ เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ได้รับอนุมัติจากนายกสภาฯ ให้ลาออกจากการทำหน้าที่ดังกล่าว จึงต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานใหม่ ตามคำสั่งสภา ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	รับทราบ
๗.๔	<p>สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ การประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สรุปสาระสำคัญการประชุม ได้ดังนี้</p> <p>๑. รับทราบการครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๒. กำหนดจัดงานสภามหาวิทยาลัยพบประชาชน ครั้งที่ ๕ เรื่อง “เดินหน้ากับสภามหาวิทยาลัยมหิดลยุคใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>๓. การดำเนินงานของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการกิจการสภาฯ ชุดใหม่ควรประกอบด้วยประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อประสานการทำงานร่วมกันและทำให้สภามหาวิทยาลัยมองเห็นประเด็นได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และเห็นควรให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ - เสนอให้มีการทบทวนว่าคณะกรรมการแต่ละชุดมีการดำเนินการอย่างไร โดยเฉพาะคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ควรให้มีการประชุมเป็นประจำ และมีกองกฎหมายเป็นฝ่ายเลขานุการ และระบุอยู่ในข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยด้วย - เสนอให้มีการรวบรวมความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในรอบ ๒ ปี หรือ ๔ ปี และนำมาพร้อมกับกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพและมีแนวคิดในการดำเนินการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ๔. สภาต้องมีระบบกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการจัดหลักสูตร และต้องมีกรวิเคราะห์หลักสูตร โดยเสนอสภาฯ รับทราบปีละ ๑ ครั้ง 	รับทราบ
๗.๕	<p>การดำเนินการลงโทษทางวินัยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๔ ราย มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจำนวน ๑๔ ราย ดังนี้</p> <p>๑. กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามนโยบาย คำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย และฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชากรณีให้ผู้อื่นทาบบัตรเพื่อบันทึกเวลาปฏิบัติงานแทน จึงลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละห้าเป็นระยะเวลาสองเดือน จำนวน ๑ ราย</p> <p>๒. กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีไม่ได้มาปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย จึงลงโทษปลดออกจากงาน จำนวน ๑๒ ราย</p> <p>๓. กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย และกระทำการใด ๆ อันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้อาจารย์หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จึงลงโทษปลดออกจากงาน จำนวน ๑ ราย</p>	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๗.๖	<p>ผลการดำเนินงานของบริษัทที่มหาวิทยาลัยลงทุน / ร่วมลงทุน</p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัยมีมติให้มีการลงทุนกับบริษัทโดยตรง และลงทุนทางผ่านบริษัท ร่วมทุน สตางค์ จำกัด โดยสรุปบริษัทที่ยังดำเนินกิจการอยู่ ดังนี้</p> <p>๑. มหาวิทยาลัยลงทุนกับบริษัทโดยตรง ๗ บริษัท : บริษัท ร่วมทุน สตางค์ จำกัด และบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ลงทุนในสัดส่วน ๑๐๐% บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไปโอเซอร์วิส จำกัด ลงทุนในสัดส่วน ๙๐% บริษัท เอ็ม-เคลีย ไปโอริซอร์ส จำกัด ลงทุนในสัดส่วน ๒๕% บริษัท อคลิวิส โฮลดิ้งส์ จำกัด ลงทุนในสัดส่วน ๒๓.๘๗% บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ลงทุนในสัดส่วน ๕% และบริษัท เอนีต จำกัด ลงทุนในสัดส่วน ๐.๒๕%</p> <p>๒. มหาวิทยาลัยลงทุนทางผ่านบริษัท ร่วมทุน สตางค์ จำกัด จำนวน ๓ บริษัท : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไปโอ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท โก กรีน จำกัด ลงทุนในสัดส่วน ๑๐% และบริษัท อคลิวิส โฮลดิ้งส์ จำกัด ลงทุนในสัดส่วน ๗.๙๖%</p>	รับทราบ
๗.๗	<p>รายงานผลการสอนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี ๒๕๕๔</p> <p>คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้พิจารณารายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ แล้ว มีมติเวียนแจ้งรายงานผลการสอบฯ ของสำนักงาน ก.พ. ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทราบ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาระบบการเรียนการสอนต่อไป</p>	รับทราบ
๗.๘	<p>ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔</p> <p>คณะกรรมการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้พิจารณาและคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลจะเข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง ใน ๕ สาขา มีรายนามต่อไปนี้</p> <p>รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง ได้รับรางวัล ๕ สาขา</p> <p>๑. สาขาความเป็นครู มีผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๓ ราย คือ</p> <p>(๑) ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์</p> <p>(๒) ศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิน ศุสมิทธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน</p> <p>(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ.มยุรี หอมสนิท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</p> <p>๒. สาขาการวิจัย มีผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑ ราย คือ</p> <p>(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อุดมกิจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล</p> <p>๓. สาขาการแต่งตำรา มีผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑ ราย คือ</p> <p>(๑) รศ. พญ.ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</p> <p>๔. สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม มีผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑ ราย คือ</p> <p>(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์</p> <p>๕. สาขาการบริการ มีผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๒ ราย คือ</p> <p>(๑) ผศ. นพ. ทพ.เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ คณะทันตแพทยศาสตร์</p> <p>(๒) ผศ. นพ.วิศิษฐ์ วามวาณิช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</p>	รับทราบ
๗.๙	<p>คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยให้การรับรองหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้พิจารณาให้การรับรองการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</p>	รับทราบ
๗.๑๐	<p>รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล เสนอรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) โดยได้ผ่านการวิเคราะห์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้ว</p>	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ		
๘.๑	<p>คำสั่ง คสช.จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>อธิการบดีแจ้งว่าได้มีราชกิจจานุเบกษาประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลภายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแล้ว ทั้งนี้ เห็นว่าควรใช้มาตรา ๔๔ นั้น กับเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และควรใช้เฉพาะกับมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาเท่านั้น</p>	รับทราบ